



Văn thư số 1288/19/I

## **TRỌNG KÍNH ĐỨC THÁNH CHA,**

Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân, Giám mục Giáo phận Đà Nẵng, vui lòng nhận lời thỉnh cầu của linh mục Gioan Nguyễn Văn Hoàng, Quản xứ Trà Kiệu, nơi có Trung tâm Hành hương Đức Mẹ, kính xin cho các tín hữu khi đi hành hương tại nơi thánh này được ơn Chúa nâng đỡ nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Mẹ Thiên Chúa. Cùng với dân Chúa cử hành Năm Thánh sắp tới kỷ niệm 135 năm Đức Thánh Trinh Nữ Maria hiện ra tại Trà Kiệu, từ ngày 01 tháng giêng đến 11 tháng 9 năm 2020, sẽ có những cuộc hành hương, kính viếng, những cử hành phụng vụ đạo đức, những buổi hội thảo giáo lý và những công việc bác ái. Để cho những việc đó mang lại nhiều hoa trái thiêng liêng, Đức Giám mục đứng tên thỉnh cầu trên đây kính xin Đức Thánh Cha ban cho các Ân xá. Và nguyện xin Thiên Chúa khăng ban cho chúng con nhờ lòng nhân lành của Đức Thánh Cha.

**Ngày 03 tháng 9 năm 2019**

**TÒA ÂN GIẢI TỐI CAO**, thừa lệnh của Đức Thánh Cha Phanxicô, sẵn lòng ban **Ơn Toàn Xá** với những điều kiện thông thường (xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng) cho mọi tín hữu có lòng thống hối thật sự và được đức mến thúc đẩy thực thi những cử hành trong Năm Thánh như: hành hương Trung tâm Thánh Mẫu Trà Kiệu và tham dự các nghi lễ tại đó, hoặc thực hành những việc đạo đức sùng kính Đức Trinh Nữ Mẹ Thiên Chúa, hay trong lúc thuận tiện, suy gẫm những biến cố đã xảy ra tại đó và kết thúc bằng kinh Lạy Cha, kinh Tin Kính và lời cầu nguyện với Đức Mẹ.

Các tín hữu đạo đức bị ngăn trở vì tuổi tác, bệnh tật hay vì những lý do nghiêm trọng khác, cũng được hưởng **Ơn Toàn Xá** tại nơi mình đang ở, nếu có lòng ghét bỏ mọi tội lỗi và có ý thực hiện, sớm nhất có thể, ba điều kiện thông thường, khi luôn hiệp thông với những cử hành mừng Năm Thánh của Giáo phận, dâng lời cầu nguyện và những đau khổ, khó khăn trong đời sống cho Lòng Thương Xót của Chúa nhờ Mẹ Maria.

Vì thế, để tín hữu có thể dễ dàng hưởng ơn tha thứ của Thiên Chúa ban qua quyền "chìa khóa" của Giáo Hội, Tòa Ân Giải Tối Cao tha thiết xin các thừa tác viên, trong thời gian Năm Thánh, với đức ái mục vụ, quảng đại cử hành bí tích Hòa Giải cho tín hữu và mau mắn cho các bệnh nhân được rước Mình Thánh Chúa.

Quyết định này có giá trị cho cả Năm Thánh. Mọi điều trái ngược đều vô giá trị.

Hồng Y MAUTUS PIACENZA  
Chánh án Tòa Ân Giải Tối Cao

Linh mục CHRISTOPHORUS NYKIEL  
Thư ký